

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 đã thu được một khối lượng thông tin lớn và chi tiết, làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ cho công tác quản lý của các ngành, các cấp trong thời gian qua.

Kể từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/1999, dân số và lao động của nước ta đã có nhiều thay đổi cả về số lượng, chất lượng và phân bố. Luật Thống kê và định hướng phát triển Thống kê Việt Nam đến năm 2010 đã quy định Tổng điều tra dân số và nhà ở của nước ta được tiến hành 10 năm một lần, nghĩa là 0 giờ ngày 1/4/2009 sẽ là thời điểm của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sắp tới của nước ta.

Vừa qua, theo sáng kiến và hỗ trợ về tài chính của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), ngày 9 tháng 10 năm 2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức hội thảo đề tr'ng câu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương về việc đổi mới nội dung và công nghệ theo các khuyến nghị mới nhất của Liên Hợp Quốc đối với chu kỳ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2010.

Từ diễn đàn hội thảo nói trên, các Bộ, ngành và các địa phương đã đưa ra nhu cầu thông tin cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, đồng thời đề nghị Thủ tướng chỉ thị cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn tr'ng x'c tiến chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra này từ đầu năm 2007. Theo tinh thần đó, ngay từ giữa năm 2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã chủ động dự thảo kế hoạch tổng thể, kế hoạch tuyên truyền và vận động các nhà tài trợ, phiếu điều tra và tổ chức thí điểm trên diện hẹp, v.v...

Việc tổ chức tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở bao gồm một khối lượng công việc lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và rất tốn kém. Ngay cả những nước phát triển, mỗi lần tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở đều chuẩn bị trước từ 3 đến 4 năm với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thống kê nhà nước với các Bộ, ngành liên quan. Theo kinh nghiệm của các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1989 và 1999 của nước ta, việc trợ giúp về kỹ thuật, tài chính và thiết bị của UNFPA và các nhà tài trợ khác là rất cần thiết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) được biết UNFPA và một số nhà tài trợ quốc tế khác đã sẵn sàng hợp tác hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 nếu có Chính phủ Việt Nam đưa ra chủ trương tiến hành cuộc Tổng điều tra này.

Để có đủ thời gian chuẩn bị và tranh thủ sự tài trợ của nước ngoài và của các tổ chức quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các Bộ, ngành liên

quan phối hợp với Tổng cục Thống kê khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước vào 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2009.

Trên cơ sở kết quả chuẩn bị và điều tra thử nghiệm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ hoàn thiện phương án điều tra và trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định Tổng điều tra trên phạm vi cả nước.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

*Nơi nhận:*

- Thủ tướng Chính phủ
- Lưu Bộ KH&ĐT, TCTK.

**BỘ TRƯỞNG**

*(Đã ký)*

**Võ Hồng Phúc**